



ชุดที่ 54 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

www.ntbcoop.com

# สหกรณ์ครุบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งประธานฯและกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556

มติกรรมการ ชุดที่ 54 ยุติการขายที่ดินหลังสหกรณ์ฯแล้ว

ตรวจรายชื่อ  
ผู้สมัครประธานฯ  
กรรมการฯ

หน้า 10



## บทบรรณาธิการ

คนแก้ว จิตตะวิบูลย์ 086-785-5382

### สารบัญ

บทบรรณาธิการ	1
ประธานฯแถลง	2
คุยกับผู้จัดกร	4
รายงานจากห้องประชุม	5
ถามมา ตอบไป	6
ติดตามหนี้สิน หนี้ประจบไม่ได้	7
ข่าวจากสหกรณ์ฯ	8
เสียงจากเนินกู่	9
ข่าวประชาสัมพันธ์	10
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	12

สวัสดิศรัภ สมานิกทุกท่าน

สหกรณ์ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. (รายละเอียดต่างๆได้แจ้งให้โรงเรียน/หน่วยงาน/และสมาชิกบ้านนาดูทราบแล้ว) ในปีนี้ นอกจากจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการฯ ที่ให้สมาชิกสามัญทุกคนออกเสียงเลือกแล้ว ขอเรียนว่าในเขตเลือกตั้งที่ 1 จะมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน และเลือกตั้งซ่อม (กรรมการที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ) จำนวน 1 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 จะมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ครบ...ดังนั้น การลงคะแนนเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 ทุกหน่วย จะมีที่บัตรจำนวน 3 ใบ ที่ใบที่ 1 ใส่บัตรเลือกประธานฯใช้บัตรสีชมพู ที่ใบที่ 2 ใส่บัตรเลือกกรรมการที่ออกตามวาระใช้บัตรสีเหลือง ที่ใบที่ 3 ใส่บัตรเลือกตั้งซ่อมใช้บัตรสีฟ้า...สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 ทุกหน่วย จะมีที่บัตรจำนวน 2 ใบ ที่ใส่บัตรเลือกประธานฯ และเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ ครบ

อนึ่ง เรื่องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนของสมาชิกสามัญ สถานที่ลงคะแนน และสถานที่จัดประชุมผู้แทนสมาชิกเหมือนปีที่แล้วครับ ยกเว้นสมาชิกบ้านนาได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งทางสหกรณ์ฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเลือกตั้งหรือจะสอบถามโดยตรงที่สหกรณ์ก็ได้ครับว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตใด และหน่วยเลือกตั้งใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มบ้านนาทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์ที่ ร.ร.ชลประทานวิทยาเพียงแห่งเดียว

**วาระสารบัญนี้** คงเป็นฉบับก่อนสุดท้ายที่ผมจะได้มีโอกาสรับใช้สมาชิกในการทำหน้าที่บรรณาธิการ และกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 และ 54 ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาทั้งพยายามทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสมาชิกและองค์กร และถ้าสมาชิกให้โอกาสผม ผมจะกลับมารับใช้ท่านอีกในชุดที่ 55 ครับ...และเนื้อหาในวาระสารบัญนี้ก็น่าสนใจเหมือนเดิมโดยเฉพาะคอลัมน์ประธานฯแถลง ซึ่งได้สรุปผลงานในรอบ 2 ปี ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการและสมาชิก ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้สหกรณ์ของเราพ้นวิกฤติไม่ได้ในระดับหนึ่ง คอลัมน์รายงานจากห้องประชุมและคอลัมน์อื่นๆก็น่าอ่านครับ...รวมทั้งได้นำเสนอภาพและชื่อผู้สมัครประธานฯและกรรมการฯ(ที่มีคุณสมบัติครบ)ให้ได้เห็นหน้าค่าตากันว่าใครเป็นใคร ส่วนท่านจะเลือกใครก็คงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของท่านครับ...สวัสดิ





# ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

## สาเหตุจากประธานฯ

สาเหตุจากประธานาธิบดีนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ 2556 ของสหกรณ์ฯ ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการชุดที่ 54 ได้บริหารงานมาครบ 1 ปี และในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ก็จะมีการสรรหาประธานและคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารสหกรณ์ ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด ของเราต่อไป

ท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาผมได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และได้ร่วมกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ของเรา ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาผมได้มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถเท่าที่มีบริหารสหกรณ์ฯของเราให้พ้นจากสภาพวิกฤติ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้สหกรณ์ฯสูญเสียเงินถึง 496 ล้านบาท โครงการจัดสรรที่ดินที่วัดสโสมสร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ปัญหาจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งเป็นสหกรณ์เครดิตต่างๆ ปัญหาจากการที่งบประมาณบางส่วนไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ที่ดิน) รวมทั้งปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิกบางส่วน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้สองปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯของเราขาดรายได้และเป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก ท่านสมาชิกครับ สองปีที่ผ่านมาและคณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้คลี่คลายเบาบางลง จนกระทั่งในปัจจุบันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุเลาเบาบางลงไปค่อนข้างมาก แต่เรายังคงต้องบริหารสหกรณ์ฯ ของเราด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาอีก

ผมขอเรียนให้สมาชิกทราบพอสังเขปเกี่ยวกับปัญหา และการแก้ไขตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสหกรณ์ฯดังนี้  
เรื่องแรกที่เน้นปัญหาที่ค่อนข้างหนักมากก็คือการนำเงินของสหกรณ์ฯไปลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้สหกรณ์ฯเสียหายถึง 496 ล้านบาท เราได้เข้าไปแก้ไขโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ในเรื่องของมูลค่าที่ดินที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งมีมูลค่าเพียง 43 ล้านบาท ไม่ใช่ 504 ล้านบาท ตามที่กล่าวถ้าเราไม่เข้าไปตรวจสอบหลักฐาน ในเดือนมกราคม 2557 ก็ครบกำหนด 2 ปี ที่ทางบริษัทเทวาสิทธิ์นำที่ดินมาค้ำประกันไว้ บริษัทก็ปล่อยให้สหกรณ์ฯของเราที่ดินดังกล่าวไป หนี้สินก็หมดกัน เราไม่เสียหายหรือครับเพราะที่ดินมีมูลค่าเพียง 43 ล้านบาทเท่านั้น ในการดำเนินคดีทางศาล ขณะนี้ศาลแพ่ง

จังหวัดนครนทบุรี ได้ตัดสินให้บริษัทเทวาสิทธิ์และคณะต้องชดเชยเงินจำนวน 529 ล้านบาทเศษ ให้กับสหกรณ์ฯพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี อีกส่วนหนึ่งทางสหกรณ์ฯก็ได้ฟ้องแพ่งที่ศาลจังหวัดนครนทบุรีต่ออดีตคณะกรรมการฯ (ชุดที่ 52) และผู้เกี่ยวข้องที่นำเงินของสหกรณ์ฯไปลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล คดีอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ทำให้สหกรณ์ฯเราต้องถูกตั้งค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีผลกระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกค่อนข้างมาก

เรื่องโครงการจัดสรรที่ดินที่วัดสโสมสรก็เช่นเดียวกัน เมื่อผมและคณะกรรมการเข้ามาเราเข้าไปตรวจสอบเอกสารระเบียบ กฎหมาย และความเป็นไปได้ตลอดจนค่าที่หักของ ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ เราพบว่าโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งที่มีการเก็บเงินจากสมาชิกล่วงหน้าไปแล้วแต่ไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ เราจึงได้เชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องมาประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ซึ่งในที่ประชุมก็มีมติให้ยกเลิกการดำเนินการสหกรณ์ฯได้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่จองที่ดินในโครงการไว้ ที่ดินดังกล่าวก็ตกเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ

เรื่องการที่สหกรณ์ฯนำเงินไปฝากกับสหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น สหกรณ์เคหสถานพหลำรวมใจ (ฝากไว้ก่อนที่ผมและคณะกรรมการจะเข้ามาบริหาร) ผมและคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลตลอดจนข้อเสนอนี้มาจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดนครนทบุรี และได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของทั้ง 2 สหกรณ์ฯ เราจึงมีความเห็นว่ามีความเสี่ยง จึงได้ดำเนินการขออนุญาตเงินฝากจากสหกรณ์เครดิตทั้ง 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์เคหสถานพหลำรวมใจได้ทยอยผ่อนส่งให้เราทุกเดือน เดือนละ 10 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย (ฝากไว้ 150 ล้านบาท) ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นในช่วงตั้งแต่ปี 55 ที่ผม เข้ามาเป็นประธานได้เริ่มทยอยถอนเงินออกเป็นรายเดือน จนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2556 ทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จึงขอชะลอการส่งเงินคืนให้กับเรา แต่ก็ได้นำเงินจำนวนที่จ่ายคืน (เดือนละ 10 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย) รวมไปสมทบกับเงินต้นเดิมทุกเดือน ปัจจุบันเรามีเงินฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น 270 ล้านบาท ซึ่งถ้าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นแก้ปัญหาภายในได้ก็ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับเราได้จนครบ

สำหรับเรื่องปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หรือมีปัญหามาในเรื่องการหักเงินชำระหนี้ของสมาชิก จากการตรวจสอบเราพบว่าจำนวนสมาชิกจำนวนหนึ่งมีปัญหาดังกล่าวจริง และทางสหกรณ์ฯก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องกับศาลและศาลก็ตัดสินแล้ว แต่ไม่มีผลในเรื่องการบังคับคดี ทางสหกรณ์ฯจึงได้ให้ศาลสั่งบังคับคดีจึงทำให้สมาชิกบางส่วนที่ถูกดำเนินคดีได้เข้ามาพบและพูดคุยกับทางสหกรณ์ฯ เพื่อหาทางในการแก้ปัญหาาร่วมกัน หลายรายมีทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาสามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้ ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อสมาชิกเข้ามาพบกับสหกรณ์ฯแล้วก็จะพบวิธีการในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งในเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมา พ.ย. 55 - ก.ย. 56 เรา



สามารถติดตามให้สมาชิกมาชำระหนี้ (เงินต้น + ดอกเบี้ย) กับสหกรณ์ฯได้เป็นจำนวน 2514 ล้านบาท เรียนกับสมาชิกว่าทางสหกรณ์ฯพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอดจนร่วมกันคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกนะครับ

ในเรื่องการหารายได้เพิ่มเติมเราได้ดำเนินการนำที่ดินที่มีอยู่มาหาประโยชน์โดยประกาศขาย (มติดีที่ประชุมใหญ่ ปี 2556) แต่ก็ไม่สามารถขายได้เนื่องจากมีต้นทุนสูง เราจึงได้หาแนวทางอื่นเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มเติมโดยให้มีการเช่าที่ดินของสหกรณ์ฯ โดยแปลงที่ดินนชัยพฤกษ์ ที่จำนวน 6 ไร่ เราได้ให้บริษัท ยู ที ดี ซ่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย ซึ่งสหกรณ์ฯ มีรายได้เป็นค่าเช่าจำนวน 3 ล้านบาท และค่าเช่ารายเดือนอีกเดือนละ 35,000 บาท ในส่วนที่ดินหลังสหกรณ์ฯเราได้ให้บริษัท พาวเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน เช่าจำนวน 2 $\frac{1}{2}$  ไร่ เป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง 2 ปี เราได้ค่าเช่าอีก 1.5 ล้านบาท นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการที่จะหารายได้เข้าสู่สหกรณ์ฯ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบผู้แทนสมาชิกในบิโม่เราส่งมอบภายในจังหวัดนครปฐมไม่พักค้างคืน เราประหยัดงบประมาณได้ 1.7 ล้านบาท ในเรื่องการหารายได้เพิ่มขึ้นยังมีรูปแบบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเราคิดขึ้นมาเพื่อทำให้เงินของสหกรณ์ฯ มีดอกผลเกิดขึ้น กล่าวคือ ในอดีตที่ผ่านมา หลังจากจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกในแต่ละเดือนแล้วเงินส่วนใหญ่จะฝากอยู่ที่ธนาคาร ได้ดอกเบี้ยประมาณ 50 สตางค์ ซึ่งน้อยมาก เราจึงได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 7 วัน หรือ 15 วัน ที่ชุมชนสหกรณ์ฯเราได้ดอกเบี้ยถึง 2.75% ซึ่งมากกว่าฝากไว้ที่ธนาคารเราได้ดำเนินการในลักษณะนี้ทุกเดือน ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นปีละเกือบล้านบาท

สำหรับการบริหารงานภายในองค์กรเรา (ผม/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่) ได้พัฒนาและคิดรูปแบบในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของสหกรณ์ฯว่า **"มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ"** เช่น การโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทำให้สมาชิกไม่ต้องเสียเวลารับเช็คที่สหกรณ์ฯ นอกจากนี้ยังประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเขียนเช็คเงินกู้ลงได้อีก การนำระบบ Bill payment มาใช้ในการที่จะให้สมาชิกบางคนที่ไม่สามารถมาชำระเงินได้ที่สหกรณ์ฯ สามารถนำแบบฟอร์มที่เราคิดขึ้นมาไปจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ฯที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรี โดยไม่ต้องพกเงินสดไปโอนเงินให้กับสหกรณ์ฯ เพราะเราได้ปรับปรุงระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับทางธนาคารไว้เป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายของสมาชิก ระบบบัตรคิวซึ่งเราเพิ่งเริ่มใช้เพื่อจัดลำดับก่อนหลังในการให้บริการกับสมาชิก ระบบนี้เราคิดขึ้นเองโดยใช้งบประมาณเพียงเก้าพันบาทเศษ ซึ่งก็ยอมรับว่าประสิทธิภาพของระบบยังไม่ดีพอในปีหน้าเราจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ ในเรื่องสถานที่จอดรถซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เราได้จัดทำที่จอดรถเพิ่มเติมในส่วนที่อยู่ด้านหลังของสหกรณ์ฯ ซึ่งรองรับการจอดได้ประมาณ 40 คัน

มีโครงการหนึ่งซึ่งผมและคณะกรรมการได้จัดตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและสมาชิกสหกรณ์ฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและสมาชิกสหกรณ์ฯ ในเรื่องของการให้สิทธิหรือเลือกวิทยฐานะตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ **สู่ประชาคมอาเซียน** ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากครูและสมาชิก ขณะนี้ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมอีกจำนวนมากพอสมควร เรียนกับสมาชิกว่าโครงการนี้ผมและคณะกรรมการจะดำเนินการตั้งงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและให้แนวทางในการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา เราคิดว่าเมื่อสมาชิกมีวิทยฐานะหรือเลือกวิทยฐานะสูงขึ้น ก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นทำให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นไปด้วย สำหรับสมาชิกที่เป็นครูเอกชนผมคิดว่าในเร็วๆนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็คงมีการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้ท่านเช่นเดียวกับครูของภาครัฐ

ท่านสมาชิกครับ จากการที่เราได้มุ่งมั่นตั้งใจและบริหารงานของสหกรณ์ฯโดยยึดระเบียบและวัตถุประสงค์เป็นหลัก ประกอบกับความพยายามที่จะหารายได้เพิ่มเติมรวมทั้งการประหยัดงบประมาณทำให้ในปีนี้มีรายได้ประมาณ 156 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับในเรื่องของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนั้น ยังไม่สามารถออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้เพราะต้องรอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับที่ดินหลังสหกรณ์ฯ จำนวน 12 ไร่เศษ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เมื่อปี 2556 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฯดำเนินการขายจำนวน 10 ไร่ เก็บไว้เป็นที่จอดรถ 2 ไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่โดยมีตัวแทนจากเอกชนและบริษัทต่างๆเข้ามาติดต่อ แต่ก็มีเงื่อนไขมากมายเพราะที่ตั้งดังกล่าวเป็นที่ที่ไม่มีทางออกต้องออกทางสหกรณ์ฯด้านเดียว จากปัญหาดังกล่าวทำให้คณะกรรมการได้มีมติยกเลิกการขายที่ดินผืนดังกล่าว แล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นที่มีข่าวว่าสหกรณ์ฯจะขายที่ดินด้านหลังสหกรณ์ฯทั้งหมดรวมถึงการขายที่ดินและตัวสำนักงานสหกรณ์ฯเพื่อไปอยู่สถานที่แห่งใหม่จึงไม่เป็นความจริง เราคงมีสำนักงานสหกรณ์ฯอยู่ที่เดิมเพราะสถานที่ตรงนี้เหมาะสมและรองรับการเดินทางมาติดต่อของสมาชิกได้เป็นอย่างดี

สาส์นฉบับนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับ เพราะต้องการให้สมาชิกได้รับรู้ รับทราบ เกี่ยวกับการทำงานของเราและผลที่เกิดขึ้น คงสุดท้ายแล้วนะครับว่าคณะกรรมการได้มีมติให้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 สถานที่เลือกตั้งเขต 1 โรงเรียนชลประทานวิทยา และเขต 2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ และจะมีการประชุมใหญ่อำเภอประจำปี 2556 ในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมโรงเรียนปากเกร็ดอย่าลืมไปใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมนะครับ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯออมทรัพย์ครุฑนครปฐม จำกัด ที่เคารพทุกท่าน มีความสุขทั้งกายและใจ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สวัสดิ์ศรีครับ





## คุยกับผู้จัดการ

มานีส บวรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

**สวัสดิการสมาชิกทุกท่าน** การบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที่ 54 ร่วมกับฝ่ายจัดการได้ครบรอบปีบัญชีของสหกรณ์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งหน้าที่ต่อไปทางคณะกรรมการก็คือ ต้องจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งในคราวนี้มีการเลือกตั้งถึง 9 ตำแหน่ง คือ ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการเขต 1 อยู่ในวาระ 2 ปี จำนวน 3 ตำแหน่ง กรรมการเขต 1 อยู่ในวาระ 1 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการเขต 2 อยู่ในวาระ 2 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

**ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา สำหรับ สมาชิกหน่วยบ้านนาอุย ทั้ง 2 เขต สมาชิกเขต 1 และสมาชิกเขต 2 เฉพาะอำเภอปากเกร็ด ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สำหรับสมาชิกเขต 2 อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย** สำหรับสมาชิกหน่วยบ้านนาอุย ทั้ง 2 เขต ทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งหน่วยเลือกตั้งและลำดับที่ไปให้ท่านทราบตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ครบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกหน่วยบ้านนาอุย ครบ และสมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ [www.nbccoop.com](http://www.nbccoop.com) และที่หน่วยงานของท่านครบ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เฉพาะผู้แทนสมาชิกในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด

สำหรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปีนี้ที่สมาชิกสอบถามกันเข้ามามาก ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง งบดุลและคณะได้เข้าทำการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เมื่อแล้วเสร็จและสรุปกำไรประจำปีนี้ คณะกรรมการจะได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อไป อดใจรอสักนิดคะครับ สมาชิกคงได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 สำหรับผู้ที่ได้แจ้งให้โอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งให้โอนก็ให้ไปรับที่หน่วยงานของท่านและที่สหกรณ์ฯ ได้ในวันถัดไปครับ

ท่านสมาชิกครับ ท่านทราบหรือไม่ว่า **“จะทำการออมอย่างไรเมื่อเป็นหนี้”** ความจริงแล้วคนที่ เป็นหนี้ก็สามารถออมได้ เพราะการจะออมได้หรือไม่ขึ้น “ความตั้งใจที่จะทำ” สำคัญที่สุด หากตัวเรามีความตั้งใจเพียงพอ มีวินัยเพียงพอย่อมทำได้แน่นอน โดยขั้นแรกต้องเริ่มจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ที่จะมีเงินเก็บออมเอาไว้ให้ยามฉุกเฉิน ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามเข้าสู่วัยเกษียณ ลำดับต่อมา ใต้เริ่มทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับเท่าไร เช่น เงินเดือนหรือรายได้พิเศษ เช่นเดียวกับรายจ่าย ให้รวบรวมรายจ่ายประจำออกมา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าเสื้อผ้า ค่าผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน เมื่อมีลิสต์รายรับ - รายจ่ายแล้ว จะช่วยให้เราพบรูรั่วจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ยังสามารถประหยัดได้ ซึ่ง ขั้นตอนต่อไปคือ อุดรูรั่วนั้นซะ เช่น ค่ากินอาจลดปริมาณการรับประทานอาหารนอกบ้านลง ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า ใช้วิธีการตัดแปลงของเดิมได้ดูเหมือนใหม่แทน

ขณะที่รายจ่ายประจำอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หากสามารถเพิ่มการประหยัดได้ก็จะช่วยให้เรามีเงินอีกส่วนหนึ่งที่สามารผ่นมาเป็นเงินออมได้ เมื่อทำได้เช่นนี้แล้วในเดือนแรก เราจะตระหนักขึ้นว่า หากลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงหมายถึงเงินออมที่เพิ่มขึ้น ในเดือนต่อมาเมื่อเงินเดือนออกมาปั๊บให้แบ่งส่วนออกมาเก็บก่อนทันทีและพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบที่เหลือให้ได้ เพียงแค่นี้ก็เริ่มเก็บเงินได้แล้ว มากหรือน้อยไม่สำคัญ ถึงแม้จะออมได้เพียงเดือนละ 300-400 บาท ก็ยังดีกว่าเก็บเงินไม่ได้เลยสักบาท

### วิธีการที่อยากแนะนำ คือ

1. เมื่อมีเงินก้อนจากการออมแล้วควรใช้เงินออมเพื่อชำระหนี้ก่อน เพราะดอกเบี้ยที่เราได้จากการออมย่อมมีน้อยกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับการกู้ยืมอยู่แล้ว โดยได้เลือกจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อน เช่น หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด

2. หากเงินออมหมดแล้วหรือไม่พอจะโปะหนี้ทั้งหมดไปให้ทำการย้ายหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงไปยังแหล่งที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า เช่น หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบ้าน ที่ปัจจุบันมีหลายธนาคารยอมให้ออนหนี้โดยคิดดอกเบี้ยถูกกว่าหรือที่เรียกว่า รีไฟแนนซ์ แต่ต้องดูค่าใช้จ่ายในการย้ายหนี้ด้วย เช่น ค่าจดจำนอง ค่าปรับต่างๆ ว่าคุ้มกับดอกเบี้ยที่ถูกหรือไม่

3. หากทางเจรจากับเจ้าหนี้ เมื่อเรารู้ตัวว่าจะไม่สามารถผ่อนชำระได้เพื่อหาทางออก เช่น ขอลดดอกเบี้ย ขอยืดระยะเวลาชำระหรือขอขยายงวดเวลาในการชำระ โดยทำควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายต่างๆ

4. หากรายได้เสริม โดยหาอาชีพเสริมอื่นๆ ที่ล่งเลิงงานประจำหรือในวันหยุด เพื่อเพิ่มช่องทางที่มาของรายได้อะไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าวิธีการทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น เราควรย้อนกลับไปดูต้นเหตุของหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยว่าเกิดจากอะไร เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวใช่หรือไม่?

หากทุกคนรู้จักการใช้จ่ายให้พอประมาณสมควรแก่ตัวเอง รู้จักการเก็บออมหากจำเป็นก็ต้องพึ่งพาเงินก็ต้องรู้จักความสามารถในการผ่อนชำระและมีวินัยในการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้เราไม่ต้องประสบกับภาวะหนี้สินพันตัว **พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ**



## สวัสดิการ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทพรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ของเรา มีเรื่องเล่าขานที่น่าสนใจมากมาย เปรียบได้กับเรือเดินสมุทรที่ต้องเดินทางฝ่าคลื่นลมและพายุในขณะที่ยังต้องวิ่งเร็ว แม้ว่าจะมีสมาชิกของเรานางสาวโศคนิกันไปบ้าง แต่ก็ต้องบอกว่า เราโชคดีที่ยังมีเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงอยู่ช่วยกัน ให้กำลังใจกัน ร่วมมือแก้ปัญหาอย่างมีสติ และใช้ปัญญาแก้ปัญหา สหกรณ์ผ่านพ้นมรสุมมาได้ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่มีนั้นยังไม่หมดไป เราต้องพยายามตามแก้กันไปบนพื้นฐานของกฎหมายและความถูกต้อง เพื่อให้สหกรณ์ของเราก้าวไปอย่างมั่นคง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

ในเดือนที่ผ่านมาเรามีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง เลยกจะขอนำมาบอกเล่ากับเพื่อนสมาชิก ดังนี้ครับ

**เรื่องแรก** เป็นเรื่องที่ประธานบัณฑิตย กองกุล ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 54 ได้มอบข้อคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกับบุคลากรของสหกรณ์ที่ได้รับพิจารณาให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2 ราย คือ คุณปริดา ทับทิมไสย หัวหน้าฝ่ายการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และ คุณไพสิน เทียนท้าว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สวัสดิการ) เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน

**เรื่องที่สอง** เป็นเรื่องของการติดตามความคืบหน้ากรณีแชร์ลอตเตอรี่ ซึ่งแยกออกเป็น 4 คดี คือ

1) คดีแห่งระหว่างสหกรณ์กับบริษัทเทวาสิทธิ พิมเนศ จำกัด และพวก คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วให้ บริษัทเทวาสิทธิ พิมเนศ จำกัด และพวก ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายให้สหกรณ์เป็นเงิน 529,530,320.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี นั้นปรากฏว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์แล้ว โดยศาลนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยที่อุทธรณ์แยกวันชำระวันนัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

2) คดีอาญาระหว่างสหกรณ์กับนายเอนก นิยมเทศ และพวก รวม 6 คน คดีนี้ศาลประทับรับฟ้อง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องตกเป็นจำเลย ซึ่งจำเลยทั้ง 5 คน (ยกเว้นอดีตผู้จัดการที่ถูกพักทรัพย์แล้ว) ได้ไปประกันตัวต่อศาล มูลค่าหลักประกันคนละ 2.2 ล้านบาท ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ในวันที่ 15,16,17,24,27,28 มกราคม 2557

3) คดีแห่งระหว่างสหกรณ์กับอดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ชุดที่ 52) คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนมีนาคม 2557 ดังนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

4) คดีอาญาระหว่างสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ สนง.ที่دين สาขาว.เชียงกลาง จ.น่าน กับพวกในข้อหาที่ออกเอกสารรับรองราคาประเมินที่ดินที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ทำให้สหกรณ์เสียหาย คดีนี้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้มอบหมายให้ทางอัยการเป็นทนายแก้ต่างแทนและเมื่อ



## รายงาน

### ปากท้องประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้ง 083-325-6199

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีเจ้าพนักงานสอบสวนจาก จ.น่าน มาสอบปากคำกรรมการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว และศาลนัดฟังคำสั่งศาลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น.

**เรื่องที่สาม** เป็นเรื่องที่มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดนทพรี รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง **"ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย"** เรื่องนี้ความจริงแล้วเกิดขึ้นจากอดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ชุดที่ 52) ได้นำเงินไปสนับสนุน **"ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย"** ในการเล่นแชร์ลอตเตอรี่ โดยการนำเงินไปฝากเข้าบัญชี 100 ล้านบาท และซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 200 ล้านบาท รวมเป็น 300 ล้านบาท บัญชีเงินฝากได้ถอนคืนมาเป็นระยะจนเหลือเพียง 52 ล้านบาท แต่ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนด 2 ปี นั้น หมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556 แต่สหกรณ์ยังไม่สามารถขอคืนตั๋วสัญญาได้ เพราะทาง **"ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย"** แจ้งว่ายังไม่พร้อมประธานบัณฑิตย กองกุล ก็ได้ใช้ความพยายามเดินทางไปพบประธานและคณะกรรมการของชุมนุมร้านสหกรณ์ด้วยตนเอง เพื่อร่วมหาทางแก้ปัญหา เพราะถ้าถึงเวลาสิ้นปีบัญชีแล้วไม่สามารถแก้ได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจต้องสั่งให้สหกรณ์ของเราตั้งค่าเผื่อนี้ลงบัญชีอีก 200 ล้านบาท ก็ได้ สุดท้ายแล้วก็ต้องกล่าวขอขมาประธานและคณะกรรมการของชุมนุมร้านสหกรณ์ที่ได้มีมตินำเงิน 200 ล้านบาท ไปเป็นเงินฝาก ร่วมกับบัญชีเดิมอีก 52 ล้านบาท เป็น 252 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ขอขมาฝ่ายจัดการของทั้งสองสหกรณ์ที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาครั้งนี้...เอ้อ...เสียนยาแดงฆ่าทกลีบสี่เลยนะเนี่ย

**เรื่องที่สี่** เป็นเรื่องของการกำหนดวันประชุมใหญ่อำมาญประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 54 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดนทพรีก่อน แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร เพราะระหว่างปีบัญชีสหกรณ์ได้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

**เรื่องที่ห้า** เป็นเรื่องของการขายทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์และเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นทรัพย์สินที่สหกรณ์ของเราไปกู้เงินจากสหกรณ์อื่นมาซื้อ และในวันนี้สหกรณ์เราต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น ในขณะที่สหกรณ์เราต้องออกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อนี้ลงบัญชีถึงสิบปี เรื่องนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54 จึงมีมติให้นำเข้าหารือในที่ประชุมใหญ่อำมาญในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ต่อไป

(ต่อหน้า 6)



(ต่อจากหน้า 5)

สุดท้ายนี้ ทราบว่าในเดือนที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกบางท่านประสบอุบัติเหตุ ไปขอรับเงินสงเคราะห์ที่สหกรณ์ฯ... ขอแสดงความเป็นห่วงด้วยใจจริงๆครับ... ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับ.....สวัสดิ์

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ จำนวน 6 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบสหกรณ์ฯ รายละ จำนวน 3,000 บาท

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน/หน่วยงาน	ประสบอุบัติเหตุ
1.	7261	นางฉัตรลักษณ์ สวัสดิ์อารี	บ้านนาญเขต 1	นิ้วก้อยกระดูกแตก, เนื่องจากเดินสะดุดขอบเตียง
2.	13921	นางอาใหม่ เกษกราน	ร.ร.บางบัวทอง	ขาหัก, เนื่องจากจักรยานยนต์ล้ม
3.	17800	นายคมสัน คงยอดดี	ร.ร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ฯ	สุนัขกัดขา เป็นแผล ต้องฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า
4.	1771	นางจันทิภา ฉอสุวรรณชาติ	บ้านนาญ เขต 1	รถสองแถวชน, เอ็นแขน ข้อศอก มีบาดแผลฉกรรจ์
5.	11482	นางบุญยภา สุขกลัด	ท.วัดละหาร	แมวกัด, เป็นแผลอักเสบ
6.	7429	น.ส.ธราพร ศิริจรรยาเรือง	ร.ร.วัดคำหนักเหนือ	ทกล้ม, กระดูกเท้าขวาแตก



1. **ถาม** อยากทราบว่าเป็นสมาชิก และขาดส่งไปประมาณ 2-3 เดือน (ค่าหุ้นอย่างเดียว) กรณีนี้จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกหรือเปล่าคะ

**ตอบ** ถ้าสมาชิกขาดส่งเกิน 3 เดือน ก็จะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (2) ครับ

2. **ถาม** อยากทราบว่าเป็นสมาชิก และขาดส่งไปประมาณ 2-3 เดือน (ค่าหุ้นอย่างเดียว) ถ้าต้องการส่งต่อ ต้องทำยังไงคะ

**ตอบ** ให้สมาชิกมาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลในการขาดส่ง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน เมื่อผลอนุมัติให้ส่งต่อได้ สมาชิกก็มาชำระต่อในเดือนถัดไปครับ

3. **ถาม** ถ้าต้องการยื่นกู้หุ้นตนเองต้องทำยังไงคะ มีรายละเอียดยังไงบ้าง เพราะลาออกจากการเป็นครุแล้ว

**ตอบ** ติดต่อขอใบกู้ได้ที่สหกรณ์ฯ กู้ได้ 95% ของค่าหุ้น

เอกสารประกอบกู้เงิน (กู้หุ้นตนเอง)

1. ค่าขอกู้เงินสามัญ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส ผู้กู้ (กรณีคู่สมรสหย่าร้างหรือเสียชีวิตต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย)
5. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสของผู้กู้
6. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (ถ่ายให้ชัดเจน 2 ชุด)
4. **ถาม** เลือกตั้งวันที่เท่าไรคะ แล้วถ้าคิดเงินอยู่เขต 1 และเลือกตั้งได้ที่ไหน เวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

**ตอบ** เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เขต 1 เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา เวลา 08.00 - 12.00 น. ครับ



## “นักรบการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์ในหน้าที่”

เพื่อนครูที่รักและเคารพครับ ผมดูรายการ “ติดตามหนี้สิน” ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สินเขาทำมาให้ดูทุกๆ เดือน ยิ่งดูยิ่งศึกษาที่พบว่าเพื่อนครูตกอยู่ในความทุกข์กันมากมาย เพราะคนถูกทวงหนี้ไม่มีใครจะไม่เป็นทุกข์ พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า “อินาทานัง ทุกขังโธเก” การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ฉะนั้นในวันนั้น ผมก็พยายามหาหัวข้อธรรม มาให้ความรู้ความเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ชีวิตนี้เมื่อยังต้องกินต้องใช้ ต้องดำรงชีวิตบนโลกนี้จึงจะเป็นสุข ก็ขอให้เพื่อนครูสนใจและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าของเรา ตั้งมั่นนะครับ ผมรับรองว่าใครปฏิบัติตามได้ คุณครูจะพ้นทุกข์ พหุสุขแน่นอน

- 1 ความขยันในอาชีพ (อุฎฐานสัมปทา) อ่านว่า อุด - ธา - นะ - สัม - ประ - ทา
- 2 การรักษาทรัพย์ (อารักขสัมปทา) อ่านว่า อา - รัก - ขะ - สัม - ประ - ทา
- 3 ความมีมิตระดีดี (กัลยาณมิตตตา) อ่านว่า กัล - ยา - นะ - มิต - ตระ - ตา
- 4 การดำรงชีวิตสม่ำเสมอ (สมชีวิตา) อ่านว่า สะ - มะ - ชี - วิ - ตา

**ประการที่หนึ่ง** พวกเขาต้องลุกขึ้นชวนช่วยในการงานหาเลี้ยงชีพ จะทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น นักแสดง นักดนตรี นักร้อง นาฏศิลป์ เป็นนักแสดงโฆษณา ลีเก ลำตัด มโนราห์ หนังสติ๊ก หมอลำ สารพัดอาชีพ ในอาชีพนั้นๆตามความเชี่ยวชาญ ไม่เกียจคร้าน สอดส่องในอบาย (วิธีการอันแยบยล) ที่จะทำให้อาชีพของตนเจริญยิ่งขึ้น สรุปรว่า รั้งงานที่ทำ ขยัน เอาใจใส่ คิดใคร่ครวญในงานที่ตนประกอบอาชีพอยู่

**ประการที่สอง** เราจะต้องดูแลรักษาทรัพย์ อันหามาได้โดยความเพียร โดยความสุจริต โดยชอบธรรม คือมีสติไม่ประมาท รู้จักที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ทรัพย์ของเรา มิให้ถูกโจรกรรม ราชภัย (ถูกริบทรัพย์เป็นของหลวง) มิให้ถูกไฟไหม้ น้ำพัดพาเสียหาย หายาทอันมีรักใคร่ในเรื่อแย่งเอาไป (ถ้ารักษาเสีย 2 อทินนาทานา เวมเม ใต้อย่างเคร่งจริงจัง พระท่านว่า ทรัพย์จะไม่พบความวิบัติ จะปลอดภัยเสมอ ผมไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ ผมเอาเงินใส่ตู้ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟวัด และ



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมไต่

จรัส คันทิพัฒน์ 081-426-7552

อธิษฐานว่า ด้วยอาณิสงค์ที่ข้าพเจ้าช่วยค่าน้ำ ค่าไฟวัด ของยาให้ข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าเดือดร้อนจากน้ำ จากไฟ ปี 2554 บ้านผมอยู่ตรงข้าม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นิดเดียว น้ำไม่เข้ามาบ้านผม

เมื่อไม่นานผมออกจากบ้านไปรับไล่ที่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของเทศบาลนครนนท์ กลับบ้านพอเปิดประตูหลังบ้านเปิดไม่ออก อ้อมไปข้างบ้าน ปรากฏว่ากุญแจลูกบิดถูกขโมยจัดจนลูกบิดหลุด โชคยังดีที่กุญแจอยู่ 1 อัน กระทั่งบานประตูด้านหลังถูกถอดออกไปวางไว้ 2 แผ่น ขโมยเข้าบ้านผมไม่ได้ ผมไหวพระก่อนนอนและหลังตื่นนอน พร้อมอธิษฐานจิต ขออำนาจพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ ทรงอนุเคราะห์ ดับทุกข์ ดับโศก ดับโรค ดับภัย ดับเคราะห์ ดับเสนียดจัญไร ดับภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง แก่ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าด้วยเถิด.

**ประการที่สาม** ความมีเพื่อนมิตระดีดี คืออยู่ในกลุ่มคนดี ถึงพร้อมด้วยความมีศีล มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยจาคะคือรู้จักให้ทาน ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือรู้จักแยกแยะดี - ชั่วได้ สิ่งควร - ไม่ควรได้ ถ้าเพื่อนครูเลือกคบเพื่อนเหล่านี้จะได้ชื่อว่า เป็นผู้มิตระดีดี จะช่วยป้องกันและนำพาให้เราประสบความสำเร็จในทรัพย์ได้.

**ประการสุดท้าย** การดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ คือเลี้ยงชีพให้เหมาะสมตามฐานะและรายได้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “รายได้ของเราจักท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ” คือ “ต้องมีรายได้นมากกว่ารายจ่าย รายจ่ายจะต้องไม่เกินรายได้”

ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ ตามหลักธรรมนี้ เป็นที่รับรองได้ว่าเพื่อนครูทุกท่านจะใช้ชีวิตนี้ได้อย่างเป็นสุข นะครับ

**“ระวังการกินดี อยู่ดี มีอันตราয়มากกว่า การกินอยู่แต่พอดี นี้คือกฎธรรมชาติสากล”**

สรุป การติดตามหนี้สินประจำเดือน กันยายน 2556			
1	ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 92 ราย	ได้รับชำระหนี้	562,248.75 บาท
2	ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 53 ราย	ได้รับชำระหนี้	2,041,048.50 บาท
	รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้		2,603,297.25 บาท
สรุปในการติดตามหนี้สิน			
เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน สิงหาคม 2556	ติดตามหนี้ได้	22,848,470.00 บาท	
เดือน กันยายน 2556	ติดตามหนี้ได้	2,603,297.25 บาท	
	รวมเป็นเงิน	25,451,767.25 บาท	

**ข้าว**  
จาก  
**สมาคมฯ ปก.จ.**  
เว็บไซต์ ทัพบกค้าขาย 089-897-8843

สน.ทบ. 02-0608201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
สสอ.ค. 042-814-403-4, 085-6427165  
สส.บสอ. 081-526-1140, 081-907-2641

**สวัสดิ์ศิริวัชร** ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
สมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
นนทบุรี (สณ.ทบ.), สมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สมาชิก  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอ.ค.) และสมาคม  
ฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ช.สอ.) มีข้าวที่แจ้งความ  
เคลื่อนไหวให้ทราบดังนี้

**1. รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตแจ้งประจำเดือนพฤศจิกายน 2556**

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	ช่วงอายุ	ว/ค/ป ที่เสียชีวิต	สาเหตุ	สมาคมฯ	เงิน สงเคราะห์
14138	น.ส.ลักขณาวิทย์ วิทยุจันทร์ (เป็นสมาชิก 5 ปี 3 เดือน)	ร.ร. วัดมะเดื่อ บางบัวทอง	28 ปี	7 ต.ค. 56	โรคหัวใจ	สงเคราะห์ทำ	10,000.-
						40 ปี,50 ปีฯ	50,000.-
11345	นายสมปอง มงคล (เป็นสมาชิก 14 ปี)	ร.ร.บางคูวัด บางบัวทอง	55 ปี	12 ต.ค. 56	โรค ตับวาย	สงเคราะห์ทำ	20,000.-
						40 ปี,50 ปีฯ	150,000.-
						สสอ.ค.	576,000.-
					สส.ช.สอ.	576,000.	
00377	นายวินัย อินเี่ยม (เป็นสมาชิก 53 ปี 7 เดือน)	บ้านญาติ เขต 1	81 ปี	19 ต.ค. 56	ระบบทาง เดินโลหิต ล้มเหลว	สงเคราะห์ทำ	30,000.-
						40 ปี,50 ปีฯ	150,000.-
						สณ.ทบ.	279,890.-

**2. ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอ.ค.)**

2.1 สมาชิก สสอ.ค. ทุกท่าน กำหนดชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ประจำปี 2557 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงิน 4,020 บาท เพื่อคงสภาพสมาชิกได้ที่ ห้องสมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สหกรณ์ฯ ชั้นล่าง

**3. ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ช.สอ.)**

3.1 เปิดรับสมาชิกสามัญอายุไม่เกิน 60 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2496 เป็นต้นไป เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 - 26 ธันวาคม 2556

3.2 สมาชิก สส.ช.สอ. ทุกท่าน กำหนดชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ประจำปี 2557 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อคงสภาพสมาชิกได้ที่ ห้องสมาคมฯ ปก.จ. ส่งเคราะห์สหกรณ์ฯ ชั้นล่าง

สวัสดิ์ศิริวัชร



เหลือแปดเดือนนี้ก่อนวันที่ 15 แล้ว เดือนหน้าวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่เป็นชุดที่ 55 และในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ก็จะได้รับเงินปันผล จะได้มากหรือน้อย ก็อยู่ที่ผลกำไรของการประกอบการ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่ผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก วันเลือกตั้งนั้นถ้าหากผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีเสร็จทัน ก็คงจะไม่มี การเลื่อนวันเลือกตั้งแน่ๆ ส่วนกรรมการที่หมดวาระลงในปีนี้ เขต 1 จำนวน 3 คน และจะต้องเลือกตั้งซ่อมอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน เขต 2 จำนวน 4 คน รวมทั้งผู้เขียนด้วย ขณะนี้ ผู้เขียนได้ทราบข่าวว่ากรรมการชุดที่มีปัญหาเรื่องแชร์ลอตเตอรี่ บางคนมีความพยายามที่จะลอบบี้อัดคนโน้นจัดคนนี่ลงสมัคร กรรมการในปีนี้ เพื่อหวังที่จะให้เป็นนอมินีตนเอง สมาชิกทุกท่านครับ ขอความกรุณาช่วยกันปกป้องมิให้สหกรณ์ฯของเราแย่งลงหรือตกต่ำไปกว่านี้ สหกรณ์ฯ จะก้าวหน้าขึ้น มันขึ้นอยู่กับมือของสมาชิกที่จะช่วย คำจูนปรับระดับประคองให้ก้าวหน้าและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โอกาสหน้าถ้าเรามีผลกำไรมากๆ จะได้ใช้หนี้แชร์ลอตเตอรี่ได้หมดไวๆ พวกเราอาจจะได้เงินปันผล หุ้นและเฉลี่ยคืนเพิ่มมากขึ้น เป็นทวีคูณ

สมาชิกทุกท่านครับ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกรรมการชุดปัจจุบันไม่เห็นเอาเรื่อง ไม่เห็นทำอะไรทำไมไม่เอาเงิน 514 ล้านบาท มาคืนให้กับสหกรณ์ฯ และสมาชิกเสียที นี่ก็เป็นเวลาร่วมสองปีแล้ว เงินจะสูญไหม เงินจะได้คืนไหม ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขอเรียนว่าคดีความได้ก้าวหน้าไปพอสมควร ตั้งแต่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ สพร. ดำเนินการ รีบให้ ผอ. เขตพื้นที่ สอบสวนวินัยครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นแชร์ลอตเตอรี่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ฯและมวลสมาชิกทั้งหลาย ขอให้ท่านอดใจรอสักระยะหนึ่ง จะออกหัวหรือก้อยก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง



ของข้อมูลและหลักฐาน เรื่องเหล่านี้ผู้เขียนจะพยายามติดตามข้อมูลมาลงในวารสารให้สมาชิกได้รับทราบอยู่เรื่อยๆ แต่บางเรื่องยังไม่สามารถลงรายละเอียดในเชิงลึกให้สมาชิกทราบได้เพราะอาจจะถูกฟ้องได้เนื่องจากศาลยังไม่ได้ชี้ว่าผิดหรือถูก ใจเย็นๆก่อนนะครับอดทนหน่อยถ้ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง ฉบับนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ ฉบับหน้า เดือนธันวาคม คงจะเป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้ เพราะผู้เขียนหมดวาระพอดี ถ้าโชคดีอาจจะได้มาสานต่อคอลัมน์นี้อีกครั้ง

สวัสดิ์ครับ







#### แจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด

1. การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 ประจำปี 2557

- กำหนดรับสมัคร วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556
- กำหนดเลือกตั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2556

เวลา 08.00 - 12.00 น.

• สถานที่เลือกตั้ง - โรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 (สมาชิก อ.เมืองฯ และ อ.บางกรวย) เขตเลือกตั้งที่ 2 (เฉพาะสมาชิก อ. ปากเกร็ด) และ สมาชิกกลุ่มป้านาญทุกคน

- โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 2 (สมาชิก อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย

2. การสรรหาคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2557
  - สมัครในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด
3. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

• ขอเชิญผู้แทนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครประธานฯ และกรรมการดำเนินการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ชุดที่ 55 ดังนี้

1. ประธานกรรมการ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน

#### 2. กรรมการดำเนินการ

##### เขตเลือกตั้งที่ 1

- กรรมการที่ว่างตามวาระ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วน

- กรรมการที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน

##### เขตเลือกตั้งที่ 2

- มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน

### รายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 ประจำปี 2557 ที่มีคุณสมบัติครบ

#### 1. ประธานกรรมการ (เลือกได้ 1 เบอร์)



เบอร์ ๑

นายมันทีศย์ กองกุล

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ สฟ.นบ. เขต 2



เบอร์ ๒

นายนรากร ไทลทรง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

#### 2. เขตเลือกตั้งที่ 1

##### 2.1 กรรมการที่ว่างตามวาระ (เลือกได้ 3 เบอร์)



เบอร์ ๑

นายสม จงถาวร

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ สฟ.นบ.นนทบุรี เขต 1



เบอร์ ๒

นายคนตรี จิตตะวิกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สฟ.นบ.นนทบุรี เขต 1



เบอร์ ๓

นายวิชัย ทับคล้าย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์





**เบอร์ ๔**

ส.อ.กิตติภักดิ์ พัทธินทร์  
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3  
สพป.นนทบุรี เขต 1



**เบอร์ ๕**

นางภัทรา สนสูงเนิน  
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม



**เบอร์ ๖**

นายธนบดี ศรีคำ  
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสยาม  
บริหารธุรกิจ

**2.2 กรรมการที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เลือกตั้งซ่อมเขต 1 เลือกได้ 1 เบอร์)**



**เบอร์ ๑**

นายอาทิตย์ บัวทอง  
ตำแหน่งครูโรงเรียนศรีบุญยานนท์



**เบอร์ ๒**

นายพิษณุ ศรีสงคราม  
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

**3. เขตเลือกตั้งที่ 2 (เลือกได้ 4 เบอร์)**



**เบอร์ ๑**

นายเสมอ ทองคอนอ่อน  
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี



**เบอร์ ๒**

นายนฤดม แสงเขียวงาม  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ชลประทานสงเคราะห์



**เบอร์ ๓**

นายชิวิน ยุ่นสมาน  
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนวัดลาดปลาตุ๊ก



**เบอร์ ๔**

นายวันชัย ศรีเพ็ง  
ตำแหน่ง ครูชำนาญ  
โรงเรียนชลประทานวิทยา



**เบอร์ ๕**

นายพันธุ์เทพ คล้อยงาม  
ตำแหน่ง ครูโรงเรียน  
นวมินทรราชูทิศหอวังนนทบุรี



**เบอร์ ๖**

นายพิระพล เกตุกราย  
ตำแหน่ง ชำรภาพชำนาญ  
สพป.นนทบุรี เขต 2



# กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2, 02-5254270-2



**บรรณาธิการ สหกรณ์ฯ และกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 55 (18-22 พ.ย. 56)**

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ จำกัด  
ชุดที่ 54 ปี 2556

เจ้าอาวาส	สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ จำกัด	
พิสิษฐา	นายดำรงชีพ โกมลฑล	นายเกษม บรรจงภิรมย์
บรรณาธิการ	นายสมเกียรติ	นายวิชาญ
กองบรรณาธิการ	นายสุภรณ์	นายสุวิภากร
	นายเสถียร	นายชองน้อย
	นายสม	นายจตุร
	นายวิโรจน์	นายสมาน
	นายวิเชียร	นายศักดิ์
	นายวิเชียร	นายศักดิ์
	นายปัญญา	นายเกรียง
	นายวิเชียร	นายการุณ
	นายอภิวัฒน์	นายเจษฎ์
	นายจรัส	นายสิทธิพร
	นายวิมล	นายวราวุธ
	นายวรรณ	นายสมเกียรติ



## สหกรณ์ชุมชน

Always Smiles Always Sincerely

นามผู้รับ

**ไม่มีเนื้อผู้รับกรุณาส่งคืน**

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 11000  
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.nthcoop.com